

ยุทธศาสตร์องค์กร พ.ศ. 2566-2570 ของ สช.

<p>SO</p>	<p>S01 พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่เป็นประเด็นสำคัญของประเทศ</p>	<p>S02 ยกระดับคุณภาพกระบวนการนโยบายสาธารณะให้มีความยืดหยุ่น และสอดคล้องกับสถานการณ์</p>	<p>S03 ยกระดับความร่วมมือกับภาคียุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและพื้นที่</p>	<p>S04 สื่อสารสังคมเชิงรุก</p>
<p>KEY GOALS</p>	<p>กรอบทิศทางการขับเคลื่อนระบบสุขภาพของประเทศและกำหนดประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสู่ระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของ สช. และเครือข่าย</p>	<p>สร้างสรรค์และพัฒนาต่อยอดเครือข่ายและกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายและแสวงหาภาคีเครือข่ายใหม่สู่การเป็นพันธมิตรความร่วมมือในกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม</p>	<p>สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในภารกิจขององค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายต่อการสื่อสารของ สช.</p>
<p>STRATEGIES</p>	<p>◎ สนับสนุนให้เกิดกลไกการติดตามสถานการณ์สุขภาพเพื่อเป็นคลังสมองในการค้นหา และกำหนดประเด็นสำคัญหรือเร่งด่วน รวมถึงการเฝ้าระวังติดตามและขับเคลื่อนระเบียบวาระทางสังคม</p> <p>◎ สนับสนุนหน่วยงานเป้าหมายในการนำกระบวนการ 4P-W ไปใช้ในการพัฒนากรอบและทิศทางของแผนนโยบายระดับชาติและระดับพื้นที่</p>	<p>◎ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อหนุนเสริมการพัฒนา รูปแบบกระบวนการ 4P-W</p> <p>◎ พัฒนารฐานข้อมูลของ สช. ให้พร้อมใช้งานและเชื่อมโยงฐานข้อมูลระบบสุขภาพของภาคีเครือข่าย</p>	<p>◎ ผลักดันให้มีการบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับกระบวนการ 4P-W ในสถาบันการศึกษาและระบบการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น</p> <p>◎ พัฒนาระบบและสร้างช่องทางในการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อหนุนเสริม และสนับสนุนกระบวนการ 4P-W</p> <p>◎ ขับเคลื่อนเรื่อง หนังสือแสดงเจตนาปฏิเสธการรักษาพยาบาล (Living Will) ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เข้าสู่ระบบมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)</p>	<p>◎ สื่อสารสาธารณะเชิงรุกกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสังคมวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ</p>

07 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2566-2570

SO	KEY GOAL	S	ตัวชี้วัด	หน่วย	คู่เทียบ	66	67	68	69	70	ผู้รับผิดชอบ	ผู้สนับสนุน	
S01 พัฒนาและ ขับเคลื่อน นโยบาย สาธารณะ แบบมีส่วนร่วม ที่เป็น ประเด็น สำคัญของ ประเทศ	กรอบทิศทางการ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพ ของประเทศและกำหนด ประเด็นสำคัญทาง ยุทธศาสตร์ในการ ดำเนินงานสู่ระบบ สุขภาพที่พึงประสงค์ของ สข. และเครือข่าย	สนับสนุนให้เกิดกลไกการ ติดตามสถานการณ์สุขภาพเพื่อ เป็นคลังสมองในการค้นหา และกำหนดประเด็นสำคัญ หรือ เร่งด่วน รวมถึงการเฝ้าระวัง ติดตามและขับเคลื่อนระเบียบ วาระทางสังคม	KPI	นโยบายสาธารณะที่มีการ ผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ	เรื่อง	10	10	10	10	10	สย. สสข.	สนพ.	
			KPI	หน่วยงานเป้าหมายมีการนำมติ กรม. ที่เกี่ยวกับข้อเสนอนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	หน่วย งาน	10	10	10	10	10	สย. สสข.	สวน. สนพ. ศสม.	
			KPI	รายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพ แห่งชาติที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ กรม. หรือกลไกอื่น ๆ ที่ตอบ เป้าหมายระบบสุขภาพที่ระบุใน ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ฉบับที่ 3	ฉบับ	1	1	1	1	1	สวน.	ทุกส่วนงาน	
			KPI	รายงานนโยบายสาธารณะรายปี ที่ผลักดันผ่าน คสช. หรือ กรม. หรือกลไกอื่น ๆ	ฉบับ	1	1	1	1	1	สวน.	ทุกส่วนงาน	
		KPI	สนับสนุนหน่วยงานเป้าหมาย ในการนำกระบวนการ 4P-W ไปใช้ในการพัฒนากรอบและ ทิศทางของแผนนโยบาย ระดับชาติและระดับพื้นที่	KPI	ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ แห่งชาติ ฉบับที่ 3 ได้นำไป พัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนา ระบบสุขภาพในระดับเขต หรือ จังหวัด หรือพื้นที่	พื้นที่	10	10	10	10	10	สวน. สนพ. ศสม.	
		KPI	สมัชชาสุขภาพจังหวัดหรือ กรุงเทพฯ หรืออื่น ๆ มีมติหรือ นโยบายสาธารณะที่บูรณาการ ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาควิชาการ เครือข่าย กลไกต่าง ๆ ในพื้นที่	KPI		พื้นที่	20	20	20	20	20	สนพ. ศสม.	
		KPI	รายงานผลการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะที่ สข. ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง ระบบสุขภาพ ทั้งในเชิงพื้นที่และ ประเด็น	KPI		ฉบับ					1	สนพ.	

S02 ยกระดับ คุณภาพ กระบวนการ นโยบาย สาธารณะ ให้มีความ ยืดหยุ่น และ สอดคล้อง กับ สถานการณ์	สร้างสรรค์และพัฒนาต่อ ยอดเครื่องมือและ กระบวนการนโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วม ให้สามารถประยุกต์ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมเพื่อหนุนเสริม การพัฒนารูปแบบกระบวนการ 4P-W	KPI	องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม กระบวนการ 4P-W มีการ นำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง		5	5	5	5	5	สย. สสช. กสส. กปส.	
		พัฒนาฐานข้อมูลของ สช. ให้ พร้อมใช้งานและเชื่อมโยง ฐานข้อมูลระบบสุขภาพของ ภาคีเครือข่าย	KPI	มีระบบข้อมูล หรือการปรับปรุง ระบบข้อมูลเดิม เพื่อสนับสนุน กระบวนการพัฒนานโยบาย สาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้ง ระดับชาติและระดับพื้นที่	ระบบ		1	1	1	1	1	สย.	ทุกส่วนงาน
S03 ยกระดับ ความ ร่วมมือกับ ภาคี ยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถ ของภาคี เครือข่าย เพื่อสร้าง ความ เข้มแข็ง ให้แก่ ชุมชนและ พื้นที่	สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพภาคีเครือข่าย และแสวงหาภาคี เครือข่ายใหม่สู่การเป็น พันธมิตรความร่วมมือใน กระบวนการพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมี ส่วนร่วม	ผลักดันให้มีการบรรจุหลักสูตร การเรียนการสอนเกี่ยวกับ กระบวนการ 4P-W ใน สถาบันการศึกษาและระบบการ พัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น	KPI	สถานศึกษา และ/หรือ ระบบการ พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น หรือ พื้นที่ที่มีหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพด้านกระบวนการ 4P-W ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน	แห่ง/ พื้นที่		5	5	5	5	5	สสช. กสส. กปส. สนพ. ศสม.	
		พัฒนาระบบและสร้างช่องทาง ในการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายเพื่อหนุนเสริม และ สนับสนุนกระบวนการ 4P-W	KPI	ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีทักษะที่จำเป็นใน การพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบ มีส่วนร่วม	คน		200	200	200	200	200	สสช. กสส. กปส. สนพ. ศสม.	
		หน่วยงานเป้าหมายมีการนำ กระบวนการนโยบาย 4P-W ไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน	KPI		หน่วย งาน		20	20	20	20	20	สว. สสช. สนพ. กปส.	
		ขับเคลื่อนเรื่องหนังสือแสดง เจตนาปฏิเสธการ รักษาพยาบาล (Living Will) ตามมาตรา 12 แห่ง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เข้าสู่ระบบมาตรฐาน โรงพยาบาลและบริการสุขภาพ (HA)	KPI	ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ ระบบการดูแลแบบ ประคับประคองมีการจัดทำ หนังสือแสดงเจตนาฯ (Living Will)	ร้อยละ		10	10	10	10	10	กสส.	สนพ.

S04 สื่อสาร สังคมเชิงรุก	สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ในภารกิจขององค์กรและ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่ายต่อการสื่อสาร ของ สช.	สื่อสารสาธารณะเชิงรุกกับ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสังคม วงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ถึง บทบาทการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการขับเคลื่อน นโยบายสาธารณะ	KPI	หน่วยงานภาคีเครือข่าย และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้และ เข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการ 4P-W รวมทั้งภารกิจและงานของ สช.	ร้อยละ		80	80	80	80	80	กส.	ทุกส่วนงาน
--------------------------------	---	--	-----	---	--------	--	----	----	----	----	----	-----	------------